

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG CHỨNG DUYỆT XÉT
Thời Gian 30 Ngày cho Công Chứng Duyệt Xét

PHẦN SỬA ĐỔI ĐÁNG KỂ THỨ NHẤT VỀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THƯỜNG NIÊN CHO FY2023
Các Chương Trình Cấp Khoản Phát Triển Cộng Đồng (CDBG) và
Hợp Tác Đầu Tư Nhà Ở (HOME)

PHẦN SỬA ĐỔI ĐÁNG KỂ THỨ NHẤT (FY23):

Quận Santa Clara, Văn Phòng Gia Cư Có Yểm Trợ, Ban HCD đang đề nghị một phần sửa đổi đáng kể thứ nhất về Kế Hoạch Hành Động Thường Niên cho Năm Tài Khóa 2023 (FY22/23) bao gồm giai đoạn từ ngày 1 Tháng Bảy, 2022, đến hết ngày 30 Tháng Sáu, 2023. Kế Hoạch Hành Động Thường Niên cho FY22/23 là phần sửa đổi thứ nhì trong năm phần mỗi phần một năm về Kế Hoạch Tổng Hợp Ngũ Niên 2020-2025 được Hội Đồng Giám Sát Viên thông qua vào ngày 3 Tháng Năm, 2022.

Kế Hoạch Hành Động Thường Niên thành lập các mục đích và sách lược để sử dụng các nguồn tài nguyên gia cư gồm những nguồn tài nguyên của liên bang, tiểu bang, địa phương và tư nhân để trợ giúp gia cư cho những người có lợi tức quá thấp, thấp và rất thấp kể cả người vô gia cư cũng như để thành lập các nhu cầu phát triển cộng đồng khác như Các Dự Án Vốn, Dịch Vụ Công Cộng, và dịch vụ Gia Cư Công Bằng.

Để điều chỉnh kế hoạch hành động đã thông qua và các dự án, Quận phải nộp một kế hoạch sửa đổi đáng kể cho Kế Hoạch Hành Động Thường Niên cho FY2023 đã thông qua. Đây là thông báo cho công chúng về cơ hội cho công chúng nhận xét. Bản Thảo Sửa Đổi được đăng trên website của Văn Phòng Gia Cư Có Yểm Trợ của Quận: <https://osh.sccgov.org/housing-community-development/urban-county-program>

Đây là thông báo cho công chúng về cơ hội duyệt xét Bản Thảo Phần Sửa Đổi Đáng Kể Thứ Nhì về Kế Hoạch Hành Động Thường Niên cho FY2023, một buổi điều trần công cộng đã có lịch trình, và cơ hội cho công chúng nhận xét.

THỜI GIAN CÔNG CHỨNG DUYỆT XÉT PHẦN SỬA ĐỔI ĐÁNG KỂ: Phần Sửa Đổi Đáng Kể về Kế Hoạch Hành Động Thường Niên cho FY2023 sẽ được để cho công chúng duyệt xét trong một thời gian là 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10 Tháng Hai, 2023, kết thúc vào buổi điều trần công cộng sẽ được tổ chức vào ngày 14 Tháng Ba, 2023, trong Phiên Họp của Hội Đồng Giám Sát Viên Quận. Công chúng có thể gửi thư nhận xét trong thời gian duyệt xét 30 ngày này và có thể gửi thư đến Office of Supportive Housing, 150 W. Tasman Drive, San Jose, CA 95134 hoặc gửi email cho Alejandra.Herrera@hhs.sccgov.org.

Cư dân muốn tham dự Buổi Điều Trần Công Cộng có cơ hội đưa ra nhận xét và đề nghị bằng văn bản hoặc bằng lời về Bản Thảo Phần Sửa Đổi Đáng Kể Thứ Nhì về Kế Hoạch Hành Động Thường Niên. Các nhận xét này sẽ được kèm theo Phần Sửa Đổi Đáng Kể Thứ Nhì về Kế Hoạch Hành Động Thường Niên cho FY22/23 và nộp cho Bộ Phát Triển Gia Cư & Đô Thị Hoa Kỳ.

Để tuân hành Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật và Đạo Luật Brown, những người cần có phương tiện trợ giúp cho những buổi họp này nên thông báo cho Thư Ký Văn Phòng Hội Đồng 24 tiếng trước buổi họp tại số (408) 299-5001 hoặc boardoperations@cob.sccgov.org.